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ภำษำปรทิศัน:์ ท่านมองความส าคัญและ 

บทบาทของภาษาอังกฤษใน AEC และบทบาท

ของภาษาอืน่ (local languages) อยา่งไรบา้ง  

ดร. สุรนิทร:์ ตามกฎบัตรอาเซยีน ซึง่เปรยีบเสมอืน

ธรรมนูญของประชาคมอาเซยีน ไดก้ าหนดไวว้่า 

“English is the working language of ASEAN.” 

หลายคนตคีวามว่า หมายถงึ การใชภ้าษาอังกฤษ

เป็นสือ่กลางในกระบวนการปรกึษาหารอืในการ

ประชมุรัฐมนตร ีหรอืการประชุมสดุยอด โดยไม่

มกีารแปลเอกสาร ไม่มกีารใชล้่ามใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ซึง่ความหมายยังจ ากัดอยู่เพียงระดับนี้เท่านั้น 

แต่ต่อไปในอนาคตผมคดิว่าจะกลายเป็นการใช ้

ภาษาอังกฤษทัง้ในภาคเอกชน ดา้นการศกึษา 

และทกุ ๆ ดา้น  

 อย่างไรก็ตาม คนไทยควรถือเรื่อง

ภาษาอังกฤษเป็นวาระแห่งชาติ ลงทุนอย่าง

จรงิจัง และใหทุ้กภาคสว่นเกดิ sense of urgency 

คือมองเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้งพัฒนาปรับปรุง

อยา่งทันทว่งท ีไมเ่ชน่นัน้จะเตรยีมตัวไมท่ัน คน

ไทยมักอา้งว่าเราไม่อยากใชภ้าษาอังกฤษ ไม่

อยากเรยีนภาษาอังกฤษเพราะเราไม่เก่ง เรยีน

ไม่ได ้เราไม่เคยเป็นเมอืงขึน้ของใครเราจงึไม่

ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ คดิแบบนีไ้มไ่ดแ้ลว้ เพราะ

ภาษาอังกฤษจะเขา้มามสี่วนในทุกดา้น ทัง้การ

ลงทุน การพาณชิย ์ความบันเทงิ เทคโนโลย ีฯ 

ในปัจจบุนัขา้ราชการไทยไมไ่ดถู้กจัดตัง้ขึน้เพือ่

ท างานในบรบิทต่างประเทศ นับวันยิง่จะ provincial 

มากขึน้ แตภ่มูภิาคอาเซยีนตอ้งการคนทีเ่ปิดกวา้ง 

(open-minded) ตอ้งการคนที่พรอ้ม (well-

prepared) มคีวามสามารถในการทีจ่ะไปท างาน 

(interact) กับภายนอกไดม้ากกว่าเดมิ แต่เรา

กลับ inward ขึน้เรือ่ย ๆ จงึเป็นเรือ่งน่าเสยีดาย 

ดังนัน้ ปัจจัยส าคัญทีต่อ้งถอืเป็นกญุแจหลัก หรอื 

golden key คอื ภาษาองักฤษ  

 ภาษาที ่2 ในอาเซยีน คอื ภาษามาเลย ์

หรอืมลาย ูเพราะถอืไดว้า่เป็นภาษาทอ้งถิน่ทีใ่ช ้

กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในภูมิภาคใน

ปัจจบุนั เพราะมปีระชากรประมาณครึง่หนึง่ทีพู่ด

ภาษามาเลย์ได ้เราควรมองว่าประชากรส่วน

หนึง่ของไทยประมาณลา้นกว่าคนทีพู่ดภาษานี้

ไดแ้ลว้เป็น asset ของชาต ิควรสง่เสรมิใหพ้วก

เขาใชภ้าษานีไ้ดต้อ่อยา่งเหมาะสม แต่ทีผ่่านมา 

กลับมองว่าการส่งเสริมดังกล่าวอาจจะส่งผล

กระทบตอ่ความมัน่คงของชาต ิ(national security) 

เสยีดว้ยซ ้า ปัจจบุนันโยบายการสง่เสรมิดา้นภาษา 

ไมว่่าจะภาษาไทย หรอืภาษาทอ้งถิน่ยังไม่เป็น

ระบบนัก ควรมีการวางแผนและจัดการให ้

เหมอืนกนัทัง้สว่นกลางและภมูภิาค ผมคดิว่าสิง่
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ทีท่กุประเทศมตีอนนี้ คอืความแตกต่างหลากหลาย 

หรอื diversity ซึง่ควรถูกรักษาไว ้ และควรใช ้

ประโยชน์จากสิง่นี้ใหม้ากที่สุด เพลงชาตขิอง

ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นภาษามาเลย์อยู่เลย 

ไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ไมใ่ชภ่าษาจนี เพราะเขายัง

ตอ้งการรักษาอัตลักษณ์ (identity) ของเขา

เอาไวว้่าคนของเขายังอยูใ่น the sea of Malay 

คนในประเทศมาเลเซยี อนิโดนีเซยี บรูไน ก็พูด

ภาษามาเลย ์คน 300 ลา้นกว่าคนพูดภาษา

มาเลย ์นับเป็นประมาณครึง่หนึ่งของประชาชน

ในภูมภิาคเลยทีเดียว แต่ในประเทศเราที่มคีน

สว่นหนึง่พูดไดแ้ลว้ กลับไป discourage เขา เรา

ตอ้งมีนโยบายทางภาษาที่ชัดเจน จะส่งเสรมิ

เฉพาะภาษาไทยหรืออย่างไร จะให เ้รียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเท่านั้นหรืออย่างไร จะท า

อย่างไรกับคนกลุ่มหนึ่งที่พูดภาษามาเลย์ได ้

แลว้ชนกลุ่มนอ้ยทีพู่ดภาษาอืน่ ๆ ไดอ้ยูแ่ลว้ล่ะ

จะท าอย่างไร เชน่ กลุ่มชนตามแนวชายแดนที่

พดูภาษาพมา่ เขมร เวยีดนามได ้เป็นตน้ เราจะ

มองพวกเขาว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศชาติ หรือจะมองพวกเขาว่าเป็น 

asset ของประเทศเรา ปัจจุบัน สถติพิบว่าคน

พมา่เรยีนภาษาไทยมากกว่าคนไทยเรยีนภาษา

พม่า เขาเรียนเพราะเขาตอ้งการตดิต่อสือ่สาร

กับเรา แต่คนไทยยังตดิปัญหาหลายอย่าง เชน่ 

เรามักคดิว่า เราไมเ่คยเป็นเมอืงขึน้ของใคร ไม่

เคยตอ้งดิ้นรนอะไร แต่แนวคิดเช่นนี้จะคงอยู่

ต่อไปไม่ได ้ตอ้งมีการปรับ เมื่อก่อนอาจไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาอังกฤษขนาดนัน้ แต่

อย่าลืมว่ าพระพุทธ เจ า้หลว งก็ทรง เ รียน

ภาษาอังกฤษ ทรงใชภ้าษาอังกฤษในการรักษา

เอกราช ทรงจา้งที่ปรึกษาชาวต่างชาติดา้น

กฎหมายระหว่างประเทศในการต่อสูก้ับอังกฤษ 

ทรงเสด็จประพาสยุโรปใชภ้าษาอังกฤษเพื่อ

สือ่สารกับชาวต่างชาตใิหเ้ขารูจั้กประเทศไทย 

คนไทยทุกคนต่างรูส้ ึกทราบซึ้งในพระมหา

กรุณาธคิุณ แต่ต่างก็ไม่ตอ้งดิน้รนท าอะไร แต่

ตอนนีเ้ราตอ้งดิน้รนใหม้ากขึน้ จรงิ ๆ แลว้เราไม่

ตอ้งรอใหถ้งึปี 2015 เพราะองคก์รต่าง ๆ เชน่ 

UOB HSBC ธนาคารทัง้หลายก็ถอืเป็นอาเซยีน

แลว้ทัง้ส ิน้ รวมถงึธุรกจิต่าง ๆ บนถนนบางสาย 

เชน่ ถนนสลีม ก็ลว้นเป็นบรษัิทตา่งชาตทิัง้ส ิน้  

ภำษำปรทิศัน:์ แลว้ภาษานอกภูมภิาค

อาเซยีน เช่น ภาษาจีน จะเขา้มามบีทบาทใน

อาเซยีนดว้ยไหม 

ดร. สรุนิทร:์ ภาษาจนีก็เป็นอกีภาษาหนึง่ทีอ่าจ

เขา้มามีความส าคัญในภูมภิาค เพราะจีนเป็น 

engine of growth เขาเป็นประเทศใหญ ่

ประชากรมาก ดังนั้น สิ่งที่เก ิดขึ้นในจีนก็จะ

ส่งผลกระทบต่อทั ้งโลก แต่ภาษาอังกฤษก็

ยังคงมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งเพราะเป็น

ภาษาที่เราใชส้ื่อสารกับทั ้งโลก ภาษาจีนมี

ความส าคัญในระดับภูมภิาคเอเชียตะวันออก 

(East Asia) สว่นภาษามาเลยใ์ชภ้ายในอาเซยีน

เราเอง เราจงึควรสง่เสรมิใหป้ระชากรของเราทีม่ี

ความสามารถในการใชภ้าษา (proficiency) 

สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชก้ารไดจ้รงิ 

เชน่ ทางใตข้องประเทศไทยพูด dialect หนึง่

ของภาษามาเลย์ แต่อาจมีความแตกต่างใน

รายละเอยีดกับภาษามาเลยก์ลางบา้ง แต่หากมี

การสอนใหรู้ถ้งึความแตกต่าง เขาก็จะเรยีนรูไ้ด ้

ไม่ยาก และใชก้ารไดจ้รงิ และจรงิ ๆ แลว้ คน

ทางภาคใตข้องเราไดเ้รียนภาษาอังกฤษจาก

ทางมาเลเซยีอยู่แลว้ รัฐจึงควรส่งเสริมอย่าง

เหมาะสม 

ภำษำปรทิศัน:์ มุมมองของท่านเกีย่วกับ

บทบาทของสถาบนัภาษา ทีรั่บผดิชอบการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย หรือ
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สถาบันการศกึษาต่าง ๆ และแนวทางการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษในอนาคต ควรจะเป็น

อยา่งไร  

ดร. สุรนิทร:์ ผมไมใ่ชนั่กภาษาศาสตร ์แต่ผม

มองว่าความรูเ้รือ่ง grammar และ syntax เป็น

สิง่ส าคัญ ผมไมเ่ชือ่วา่ถา้เราไมรู่ห้ลักทางภาษา

แลว้เราจะสื่อสารไดด้ี การที่จะพูดใหเ้พราะ 

เขียนใหถู้ก  ล ว้นตอ้งใชห้ลักภาษาทั ้งสิ้น 

แน่นอนว่าหลายท่านอาจบอกว่า ไม่เห็นส าคัญ

เลย เราขึน้ไปพูด ใชค้ีย์เว ิร์ดพูด ๆ ไป คนก็

เขา้ใจได ้จรงิอยูท่ีค่นฟังเขา้ใจได ้แต่เขาก็รูไ้ด ้

เชน่กันว่า “You’re not educated.” ดังนัน้ อยา่

ไปคิดว่าหลักไวยากรณ์ไม่ส าคัญ จริงอยู่ที่

เริม่ตน้เราอาจสอนใหผู้เ้รยีนแค่ “พูดได”้ แต่เรา

จะท าอย่างเจา้ของภาษา ที่ไม่ตอ้งมาน่ังเรียน

หลักภาษาเลยก็สามารถใชภ้าษาถูกตอ้ง เขา้ใจ

ความหมายโดยอัตโนมัติไม่ได  ้  ผมมักจะ

ยกตัวอยา่งจากหนังเรือ่ง My Fair Lady เพลง I 

could have danced all night. ตัว tense ทีใ่ช ้

ในเพลงนี้มคีวามหมายในตัวมันเอง หากไม่ได ้

เรยีนหลักไวยากรณ์และเขา้ใจจรงิ นอ้ยคนนักที่

จะรูว้า่สรุปแลว้นางเอกของเรือ่งไมไ่ดเ้ตน้ในคนื

นัน้ สิง่เหลา่นีต้อ้งเรยีนจงึจะเขา้ใจ ผมเคยไดย้นิ

หลายสถาบนัสอนใหเ้ด็กกลา้พดูไวก้อ่น ไมต่อ้ง

สนใจเรือ่งไวยากรณ์ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่าจท าไดใ้น

เบื้องตน้ แต่การเรียนระดับสูงขึ้นไปจะไม่ได ้

และยิง่ในระดับนานาชาต ิเชน่ นักการทูต หาก

ใชภ้าษาผดิ ก็อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์

ของประเทศชาตไิด ้   

ภำษำปรทิศัน:์ ท่านหมายความว่าความ

ถกูตอ้ง หรอื accuracy เป็นสิง่ส าคัญใชไ่หม 

ดร. สุรนิทร:์ ใช ่เพราะจะแสดงใหเ้ห็นว่าผูนั้น้

ไดรั้บการศกึษามาเป็นอยา่งด ีและท าใหส้ือ่สาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 นอกจากนี ้การออกเสยีง (pronunciation) 

ก็เป็นเรือ่งส าคัญ เราควรมกีารสอน Phonetics 

อยา่งเขม้ขน้ สอนใหผู้เ้รยีนทราบวา่จะออกเสยีง 

(articulate) แต่ละเสยีง แต่ละอักขระในค านัน้

ไดอ้ย่างไร อวัยวะภายในช่องปากเรา ขยับ

อย่างไร เลื่อนไปทางไหนจงึจะเกดิเสยีงนัน้ ๆ 

ได ้เช่น ในภาษาไทยเราไม่ออกเสียงทา้ยค า 

ค าวา่ fine ก็จะออกเสยีงแค ่/ฟาย/ ไมม่เีสยีง n 

ทา้ยค า เป็นตน้ เรือ่งนีต้อ้งอาศัยความจ ้าจีจ้ ้าไช 

ผมจ าไดว้า่ตอนเด็ก ๆ เวลาทีคุ่ณแมส่อนผมพูด

ภาษาอาหรับ ท่านบอกถงึขนาดทีว่่า ลิน้ควรจะ

อยูต่รงไหน อยูท่ีไ่รฟันบน ไรฟันล่าง ตอ้งมาน่ัง

ดัดน่ังสอนกนัใหไ้ด ้  

 ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปไดห้รือไม่ แต่

ส ิง่หนึง่ทีน่่าสนใจศกึษาคอื การศกึษาว่า dialect 

ของภาษาในภาคต่าง ๆ ของไทย มสีว่นชว่ยใน

การเรยีนภาษาองักฤษมากนอ้ยกวา่กนัหรอืไม ่ 

 ผมเคยคุยกับบางประเทศ เช่น จีน 

เกาหลใีต ้เขาบอกวา่บางประเทศอาจมขีอ้จ ากดั

ในการหาอาจารยเ์จา้ของภาษามาสอนภาษาอังกฤษ 

แต่ผมกลับคดิว่า เจา้ของภาษาหาไม่ยาก แต่

เจา้ของภาษาทีส่อนเป็นดว้ยนัน้หายาก เราเอา

อาจารยท์อ้งถิน่ในประเทศนัน้ ๆ เช่น อาจารย์

คนไทย ที่เรียนหลักภาษามาอย่างถูกตอ้ง มา

สอนภาษาอังกฤษเด็ก ๆ ก่อน แลว้ต่อมาจงึให ้

เด็กฟังจาก native speakers อาจจะดกีว่า ผม

เจอเด็กวัยรุ่นอนิโดนีเซีย พูดภาษาอังกฤษดี

มากส าเนียงอเมรกิัน ผมถามเขาว่าเรยีนมาจาก

ไหน เขาบอกวา่ดจูาก MTV เพราะฉะนัน้โอกาส

ของเด็กสมัยนี้ที่จะไดย้ ินไดฟั้งส าเนียงจาก

เจา้ของภาษามเียอะขึน้มาก ดังนัน้ ตอ้งสอนใหรู้ ้

หลักกอ่น หลัก Phonetics ส าคัญ การเลยีนแบบ 

ส าคัญ และการเรียนรูข้องจริงจากสื่อต่าง ๆ 

ส าคัญ  
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ภำษำปรทิศัน:์ นอกจากเรื่องภาษาแลว้ 

ปัจจัยเพือ่การอยู่รอดของประเทศไทยใน AEC 

มอีะไรบา้ง 

ดร. สุรนิทร:์ เราตอ้งเป็นเลศิในดา้นวชิาชพี 

โดยเฉพาะวชิาชพีทีจ่ะเปิดเสร ีเชน่ หมอ พยาบาล 

วศิวกร สถาปนคิ เราตอ้งผลติบคุลากรทีม่คีวามรู ้

ดทีีส่ดุใหไ้ด ้และตอ้งสือ่สารใหไ้ด ้ซึง่อยา่งหลัง

เป็นสิง่ทีค่นไทยยังแพเ้ขาอยู่ ซ ึง่ก็จะกลับไปสู่

เ รื่องเดิม คือ  คนไทยตอ้งเปลี่ยนทัศนคต ิ

(mindset) ใหไ้ดก้่อน และการศกึษาของเรา

ตอ้งเปลีย่นจากสมมตฐิานว่าเราผลติคนเพือ่คน 

65 ลา้นคนในประเทศของเรา เป็นเราผลติคน

เพือ่ใหบ้รกิารในประชาคมทีม่คีน 600 ลา้นกว่า

คน ซึ่งถา้เรามองระดับภูมิภาคได ้ก็จะเห็น

ความส าคัญของภาษาต่างประเทศตามมาเอง 

เพราะจบไปแลว้เราตอ้งไปแข่งขันกับขา้งนอก 

เอาตัวรอดใหไ้ด ้ดังนัน้ เด็กทีจ่ะเรยีนวศิวะตอ้ง

เก่งเลขกับฟิสกิสก์็พอแลว้นัน้ ไม่จรงิอกีต่อไป 

และจะคิดเพียงว่าจบออกไปเพื่อท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ ไมไ่ดอ้ยากไปท างานเมอืง

นอกก็ไมไ่ดแ้ลว้ เพราะถงึเราไมไ่ป คนอืน่ก็เขา้

มาอยู่ดี แลว้เราจะรักษาที่น่ังของเราในนี้ได ้

หรอืไม ่ใน AEC เราควร “be the best and excellent 

in our professions, be able to communicate, 

and appreciate diversity” คนไทยยังยดึตดิ

อยู่กับคนไทยดว้ยกันเองเท่านัน้ แต่อย่าลืมว่า

โลกเปิดกวา้งขึน้ เราตอ้งเขา้ใจและเรยีนรูผู้อ้ ืน่

ดว้ย รูภ้าษา รูว้ัฒนธรรม รูค้่านิยม และยอมรับ

ในความแตกตา่ง  

ภำษำปรทิศัน:์ ประเทศอืน่มคีวามตระหนัก

ถงึความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพยายาม

เรยีนรูว้ัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน

ดว้ยไหม 

ดร. สุรนิทร:์  เขาพยายามท าผ่านกระบวนการ

ศกึษา ซึง่ถา้มภีาษาเป็นสือ่ก็จะท าใหเ้รยีนรูไ้ด ้

อย่างลกึซึง้ ถา้มีขอ้จ ากัดทางภาษา ก็จะเป็น

การจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูดว้ย ซึง่หลายประเทศ 

เชน่ สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ทีใ่ชภ้าษาอังกฤษ

ไดด้ ีก็จะไดเ้ปรยีบในดา้นนี ้ 

ภำษำปรทิศัน:์ มหีน่วยงานหลายแห่งทีจ่ัด

อบรมใหพ้นักงานของตน ที่ตอ้งตดิต่องานกับ

ต่างประเทศโดยเฉพาะ ท่านคดิว่าเรือ่งนี้ส าคัญ

หรอืไม ่

ดร. สุรนิทร:์ ผมคดิว่าส าคัญ กระทรวงการ

ต่างประเทศเองก็มีการจัดอบรมเช่นนี้ ส่วน

ภาคเอกชนนัน้ยิง่มกีารเตรยีมตัวเป็นอยา่งดกีว่า

จะไดเ้ป็นตัวแทนบรษัิทจรงิ ๆ เพราะมเีรือ่งของ

ก าไรขาดทุนมาเกี่ยวขอ้ง ในประเทศญี่ปุ่ น 

ภาคเอกชนของเขาก็มคีวามพรอ้มในเรื่อง in-

house training ดกีว่าภาครัฐบาลเชน่กัน ดังที่

กลา่วขา้งตน้ ขา้ราชการไทยยังไมพ่รอ้มส าหรับ

การท างานในระดับภมูภิาคเทา่ไร จงึเป็นสิง่ทีเ่รา

ตอ้งเรง่พัฒนา  

ภำษำปรทิศัน:์ ท่านจะเสนอกลยุทธใ์นการ

พัฒนาภาครัฐบาลของไทยอยา่งไร 

ดร. สุรนิทร:์ ตอ้งเริม่จากการมีผูน้ าที่ดี มี

วสิัยทัศน์ มีนโยบายระยะยาว สรา้งระบบการ

คัดเลอืกคนทีม่คีวามสามารถเขา้มาท างาน และ

สนับสนุนในดา้นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ให ้

ท างานในระดับภมูภิาคไดแ้ละสรา้งประโยชน์แก่

ประเทศชาตติ่อไป ในอาเซยีน เราตอ้งแข่งขัน

บนแผนระยะยาวและบนพื้นฐานของขอ้มูลที่

โปร่งใส ถูกตอ้ง อย่างสถาบันภาษาเอง ก็ตอ้ง

วางแผนใหแ้น่ชัด มีว ิสัยทัศน์ มีเป้าหมายที่

ชัดเจน พิจารณาว่ามีทรัพยากร (resource) 

เพียงพอหรอืไม่ แลว้วางแผนจะท าอย่างไรให ้
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ภาษาอังกฤษเป็นนโยบายระดับชาติ ถา้เรา

วางแผนอย่างดี มีทางเลือกในการปฏิบัติที่

เหมาะสม และสามารถสื่อสารใหทุ้กฝ่ายเห็น

ความส าคัญของแผนส่งเสรมิการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษได ้ก็ไมย่ากทีจ่ะไดรั้บการสนับสนุน  

 ในความคดิของผมโดยทีไ่ม่อา้งขอ้มูล

ทางสถติใิด ๆ ผมคดิว่าถา้ภาษาอังกฤษของคน

ไทยโดยเฉลีย่ดขี ึน้ 25% ผลงานดา้นต่าง ๆ ของ

เราจะดีขึน้ไดถ้งึ 50% ไม่ว่าจะดา้นวชิาชพี 

อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว เพราะ

เรามคีวามรูแ้ละมสีือ่คอืภาษาองักฤษ นอกจากนี ้

การรูภ้าษายงัท าใหค้นเราไมเ่ชือ่อะไรง่าย ๆ ไม่

ตอ้งการอะไรหวือหวาตามกระแส เพราะเรา

สามารถอา่นและหาขอ้มลูเพือ่ใหรู้ข้อ้เท็จจรงิได ้

ดว้ยตนเอง การเรียนในหอ้งเรียนถา้เด็กอ่าน

ภาษาอังกฤษได ้ก็จะสามารถเตรยีมตัวไดม้าก

ขึน้ อา่นขอ้มูลตามเวบไซตเ์พิม่เตมิล่วงหนา้ได ้

มากขึน้ ก็จะมคี าถามมาถามครูในหอ้งเรยีนมาก

ขึน้เพราะเขาอยากรูม้ากขึน้ ซึง่ก็จะบังคับใหค้รู

ตอ้งเตรียมตัวมากขึน้ไปอีกโดยอัตโนมัต ิการ

เรยีนการสอนก็จะมกีารอภปิรายมากขึน้ เด็กก็จะ

คดิเป็นมากขึน้ ไม่เหมือนปัจจุบันที่เวลาครูมา

สอนก็เหมอืนพูดกับโต๊ะเกา้อี ้เด็กก็มาน่ังฟังสิง่

ที่ครูอาจารย์บอกฝ่ายเดียว ดังนั้น ผมคิดว่า

ภาษาจะเป็นตัวช่วยใหเ้กดิการเรียนการสอนที่

เหมาะสมดว้ย 

ภำษำปรทิศัน:์ โดยรวมท่านคดิว่าประเทศ

ไทยเรามทีรัพยากรต่าง ๆ ค่อนขา้งพรอ้ม เช่น  

สถานที่ท่องเที่ยว  ความรู ท้างวิชาชีพที่ด ี

เพียงแต่ขาดความรูด้า้นภาษาอังกฤษดีเพียง

พอทีจ่ะใชส้ือ่สารออกไปขา้งนอกใชไ่หม 

ดร. สุรนิทร:์ ใช ่เรามบีรกิารทีด่แีต่ถา้เราสือ่สาร

ไม่ได ้คนอืน่ก็ไม่รูว้่าเรามบีรกิารทีด่ี ไม่รูว้่าเรา

พรอ้มจะเปิดรับ เขา้หาคนอืน่ ไมรู่ว้า่เราฟังความ

ตอ้งการตลาดได ้และพรอ้มจะตอบสนองต่อ

ความตอ้งการนัน้  

ภำษำปรทิศัน:์ ทา่นกลา่วชว่งหนึง่วา่การทีจ่ะ

ใหเ้ด็กคดิเป็นนัน้เกดิจากความรูท้างภาษาดว้ย 

ดร. สุรนิทร:์ ถูกตอ้ง และสิง่นี้เราควรปลูกฝัง

ตัง้แตย่งัเด็ก ทีว่่าภาษาชว่ยใหเ้กดิการคดิเป็นก็

เพราะเด็กจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากขึ้น 

อา่นขอ้มลูเป็น ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทียบขอ้มลู 

สงัเคราะหข์อ้มลู แลกเปลีย่นขอ้มลู เด็กก็จะเกดิ 

critical thinking ไดม้ากขึน้ดว้ย ไมเ่ชือ่ครู ไม่

เชือ่โทรทัศนเ์พยีงอยา่งเดยีว 

ภำษำปรทิศัน:์ การใชภ้าษาอังกฤษเป็น

ภาษากลาง จะช่วยสรา้งความเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนัภายในภมูภิาคหรอืไม ่อยา่งไร 

ดร. สุรนิทร:์ การมภีาษากลางทีเ่หมอืนกัน ถอื

วา่มสีว่นชว่ยสรา้ง unity ได ้เชน่ ตัวผมเองทีท่ างาน

ระดับภูมภิาคโดยเฉพาะ ถา้ทุกคนสามารถใช ้

ภาษาอังกฤษซึง่เป็นภาษากลางของภูมภิาคได ้

ผมจะสามารถท าความรูจ้ัก และเขา้ถึงความ

ตอ้งการของคนในอาเซียนเราไดม้ากขึน้ ไม่

เพียงแค่ในระดับบนเท่านั้น หากประชากรทุก

ระดับสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้ผมก็จะ

เรียนรูพ้วกเขาไดม้ากขึ้น ดว้ยภาษากลาง

เดยีวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม เราจะ

เขา้ใจกันมากขึน้ และมีความรูส้กึว่าเป็นพวก

พอ้งกันไดม้ากยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิ identity และ 

ownership ในภมูภิาคได ้

ภำษำปรทิศัน:์ รบกวนท่านฝากขอ้คดิทิง้

ท า้ยใหผู้ อ้่ าน เพื่อการเตรียมพรอ้มเข า้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

ดร. สุรนิทร:์ อยากใหค้นไทยเราตืน่ตัวเรือ่ง

อาเซยีน เป็นเจา้ความคดิเรือ่งอาเซยีน ใชเ้วททีี่

เปิดกวา้งขึน้นีใ้หเ้กดิประโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ และ
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ปรับปรุงตนเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ 

เพราะถงึ position ด ีแต่ถา้เรา defend ไมไ่ด ้

สือ่สารเรือ่งผลประโยชน์ของประเทศชาตไิมไ่ด ้

สือ่สารใหผู้อ้ ืน่รูถ้งึจุดยนืต่าง ๆ ของเราไม่ได ้ก็

ไมไ่ดค้วาม เราตอ้งมองปัญหาดา้นความสามารถ

ทางภาษาเป็นเรือ่งส าคัญเร่งด่วน (critical and 

urgent) และใหถ้อืเป็นวาระแห่งชาต ิ(national 

agenda) โดยใหค้วามส าคัญในเรือ่งของคุณภาพ

มาเป็นอนัดับหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำจำรยก์รุณำ นำผล  

ปัจจุบันเป็นอาจารยป์ระจ าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และปรญิญาโทดา้น Teaching English as a Foreign Language (TEFL)  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจงานวจิัยดา้น action research การสอนทักษะการฟังและการพูด และ 

Corpus Linguistics 


